



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เทศบาลตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น  
จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเด็น	เหตุการณ์ความเสี่ยง	ระดับของความเสี่ยง (โอกาสxผลกระทบ)	มาตรการ/แนวทางการจัดการ ความเสี่ยง
1.การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558	กระบวนการขั้นตอนการพิจารณาการอนุมัติ หรืออนุญาตของเจ้าหน้าที่ ในการใช้อำนาจหน้าที่ อาจประวิงเวลาการตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง อาจมีการเสนอให้หรือเรียกรับสินบน เพื่อช่วยในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตง่ายขึ้น	2x1 (ระดับต่ำ) 	1.จัดทำแผนผังกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาการอนุมัติ หรืออนุญาตของแต่ละส่วนงาน 2.มีการติดตามกำกับดูแลจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 3.ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลม่วงยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
2.การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ	เจ้าหน้าที่อาศัยอำนาจตามกฎหมายในการเลือกปฏิบัติ หรือใช้อำนาจหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ญาติหรือพี่น้อง	3x1 (ระดับต่ำ) 	1.จัดอบรมพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 2.ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2565 3.ประชาสัมพันธ์ช่องกรร้องเรียนการทุจริต 4.กำกับติดตามการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3.การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างอาจมีการแสวงหาผลประโยชน์ในการสรรหาคู่สัญญาเพื่อให้ตนเองได้รับสิทธิในการดำเนินงานโครงการของรัฐในรูปแบบของการผูกขาด	5x1 (ระดับต่ำ) 	1.จัดทำช่องทางเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2.วางแนวทางปฏิบัติงาน Dos & Don'ts เพื่อเป็นการขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ 3.กิจกรรมยกย่องเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สร้างค่านิยมภายในองค์กร
4.การบริหารงานบุคคล	1.การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี ที่ใช้ในการเลื่อนขั้นประเมินมีการแทรกแซงการใช้ดุลยพินิจจากบุคคลภายนอกในเรื่องของการประเมินเจ้าหน้าที่ 2.การรับผลประโยชน์จากการพิจารณารับโอน-ย้าย	2x2 (ระดับปานกลาง) 	1.กำหนดหลักเกณฑ์ในการบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและเป็นธรรม 2.ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

หมายเหตุ ตามประเด็นความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนของเทศบาลตำบลม่วงยาย มีระดับความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริต(Likelihood)อยู่ในระดับต่ำและปานกลางโดยสามารถกำหนดมาตรการ กำกับดูแลหรือจัดวางแนวทางแก้ไขเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตได้อย่างเหมาะสม ลดโอกาส หรือลดผลกระทบที่จะ สร้างความเสียหายแก่หน่วยงาน

● เกณฑ์กำหนดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)		
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย
5	สูงมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นประจำ หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นมากกว่า 5 ครั้ง/ปี
4	สูง	มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 4 ครั้ง/ปี
3	ปานกลาง	มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 3 ครั้ง/ปี
2	น้อย	มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 2 ครั้ง/ปี
1	น้อยมาก	มีโอกาสเกิดขึ้นได้ยาก หรือ
		มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เกิน 1 ครั้ง/ปี

● เกณฑ์กำหนดระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ที่ส่งผลการดำเนินงาน

ตารางระดับโอกาสที่จะเกิดความเสียหายการทุจริต (Likelihood)			
ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	คำอธิบาย (ผลกระทบทางการเงิน)	คำอธิบาย (ผลกระทบที่ไม่ใช่ทางการเงิน)
5	สูงมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป	เกิดความเสียหายต่อรัฐ เจ้าหน้าที่ถูกลงโทษชี้มูล ความผิด เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
4	สูง	ความเสียหายตั้งแต่ 500,000 -1,000,000 บาท	ภาพลักษณ์ของหน่วยงานติดลบด้านความโปร่งใส สื่อมวลชนลงข่าวอย่างต่อเนื่อง หรือสังคมให้ความสนใจ
3	ปานกลาง	ความเสียหายตั้งแต่ 250,000 -500,000 บาท	หน่วยงานตรวจสอบเข้าทำการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง
2	น้อย	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 -250,000 บาท	ปรากฏข่าวลือที่อาจพาดพิงคนภายในหน่วยงาน มีคนร้องเรียน แจ้งเบาะแส
1	น้อยมาก	ความเสียหายตั้งแต่ 100,000 บาท หรือน้อยกว่า	แทบจะไม่มี

- กำหนดระดับความเสี่ยง (Degree of Risk) โดยใช้ระดับโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต (Likelihood) คูณด้วยระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) ซึ่งระดับความเสี่ยงกำหนดไว้เป็น 4 ระดับ และจัดทำแผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)

ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงการทุจริต x ระดับความรุนแรงของผลกระทบ Degree of Risk = Likelihood x Impact
---

ลำดับ	ระดับความเสี่ยง	ช่วงคะแนน
1	ความเสี่ยงระดับสูงมาก (Extremes Risk : E)	15-25
2	ความเสี่ยงระดับสูง (High Risk : H)	9-14
3	ความเสี่ยงระดับปานกลาง (Moderate Risk : M)	4-8
4	ความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk : L)	1-3

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

แผนภูมิความเสี่ยง (Risk Map)					
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก	สูงมาก
4	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง	สูงมาก	สูงมาก
3	ต่ำ	ปานกลาง	สูง	สูง	สูงมาก
2	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง	ปานกลาง	สูง
1	ต่ำ	ต่ำ	ต่ำ	ปานกลาง	ปานกลาง